

# เติ่งล่างบางกรมป่าไม้

## กราวรูด38ตำแหน่ง โทษฐานปล่อยรูกป่า ปรับปรุงแบบทำงาน

“ธีรภัทร ประยูรสิทธิ”  
ย้ายล่างบางข้าราชการกรม  
ป่าไม้ปล่อยรูกป่า เติ่ง ผอ.  
สำนักจัดการที่ 12 กระบี่  
ประจำกรม ♦ *อ่านต่อหน้า 14*

ล่างบาง

□ ต่อจากหน้า 1

เหตุเช่นรับรองให้ออกโฉนด “อุทยานฯ สิริ นาด” เตรียมสอบเข้าวินัย-อาญาข้าราชการที่ โคนร่องเรียน เตรียมใช้โมเดลอุทยานฯดูแลป่า สวงนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนาม ในคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 ในตำแหน่ง ผอ.ส่วนและสำนักของกรมป่าไม้ 30 ตำแหน่ง อาทิ นายอภิรัฐ นพกุล ผอ.สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ช่วย ราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่ นายวสันต์ โพธิ์เนียร ผอ.สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ช่วย ราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขา ปราจีนบุรี นายอำนาจ สร้อยเกี้ยว ผอ.สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สาขากระบี่ ช่วย ราชการสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งที่น่า สนใจคือ นายชวีระภาพ อติตหัวหน้าอุทยานฯ สิรินาด มาช่วยราชการกรมป่าไม้ ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งให้ดูแลงานด้านยุทธการในการปราบ ปราบการบุกรุกพื้นที่ป่าและนายอำนาจ ที่รับผิดชอบพื้นที่ จ.กระบี่ พังงา และภูเก็ต ถูกย้าย เข้ามาประจำสำนักจัดการป่าชุมชน เนื่องจากมี การร้องเรียนและปรากฏเอกสารหลักฐาน ชัดเจนในการเช่นรับรองการออกเอกสารสิทธิ ในพื้นที่อุทยานฯ สิรินาด 2 แปลง เนื้อที่ 22 ไร่ และ 8 ไร่ มูลค่าการซื้อขายถึง 300 ล้านบาท ขณะที่ในพื้นที่ จ.สระบุรี มีปัญหาการบุกรุกป่า สวงนในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก รวมทั้งตำแหน่งด้าน งานป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ จ.ตากและ แม่ฮ่องสอน ที่มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ใน

พื้นที่ป่าสาละวินด้วย

นายธีรภัทร ให้สัมภาษณ์ว่า การ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานด้านยุทธการและ การป้องกันรักษาป่า ซึ่งข้าราชการบางคน ทำงานในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงมี การส่งทีมใหม่เข้าไปซึ่งเป็นคนทีสดใหม่มี ลักษณะการทำงานได้ทันสถานการณ์เชิงรุกตาม นโยบายของ กสช. ส่วนบุคคลที่ถูกย้ายมาใน ตำแหน่งประจำและมีข้อร้องเรียนก็จะตรวจ สอบต่อไป อย่างไรก็ตามพวกที่ย้ายเข้าไปรับ ตำแหน่งใหม่หากทำงานไม่ทันสถานการณ์ก็จะ มีการปรับย้ายอีก ทั้งนี้คนที่เข้าไปรับตำแหน่ง ใหม่ในพื้นที่สำนักจัดการฯ ที่ 12 กระบี่ ได้สั่ง การให้ประสานการทำงานกับกรมอุทยานฯ อย่างเต็มที่เพราะมีปัญหาการบุกรุกอย่างหนัก ทั้งใน จ.กระบี่ พังงา และภูเก็ต ส่วนพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตาก ก็เอาคนใหม่เข้าไปทำงาน เพราะคนเดิมอาจจะทำงานมานานแล้วล้าก็ ให้พักชั่วคราวและไปเรียนรู้งานอื่น ๆ” นาย ธีรภัทร กล่าว

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า มีแนวคิดใน การจัดการรูปแบบป่าสวงนแห่งชาติรูปแบบ ใหม่โดยให้เป็นรูปแบบเดียวกับการดูแล อุทยานแห่งชาติ เพราะเวลานี้ป่าสวงนฯ 1 หน่วยเท่ากับดูแล 10 พื้นที่ คือหน่วยเดียวดูแล พื้นที่ตั้งแต่ 1 แสน-1 ล้านไร่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ดูแลพื้นที่ป่าได้ไม่ทั่วถึง ขณะที่อุทยานฯ 1 แห่ง ที่มีการตั้งหน่วยกระจายเป็นสิบหน่วยทำ ให้ดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมโดยจากนี้ หน่วยจัดการพื้นที่ป่าสวงนฯ จะมีตัวหัวหน้า หน่วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายการ ทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ต้องทำงานทั้ง ด้านการป้องกันดูแลป่าและปลูกป่าด้วย.